

# Giải Diên Hồng lần thứ ba nhận tác phẩm đến tháng 11 năm 2024

02:45 11/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025 cho biết, thời gian nhận tác phẩm dự thi từ tháng 1 đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2024 (theo dấu Bưu điện).**

Theo đó, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) là giải thưởng hàng năm được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.



*Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng phát biểu tại lễ trao giải lần thứ 2 năm 2024.*

Các tác phẩm tham dự giải tập trung phản ánh: Ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội, tập

trung vào kỳ họp bất thường lần thứ năm, Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ý nghĩa, tầm quan trọng các quyết sách của Quốc hội, UBTVQH, HĐND các cấp, nhất là các quyết sách mới được ban hành; những kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử.

Cùng với đó là hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đặc biệt là phản ánh các đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp; việc thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND; phản ánh về vị trí, vai trò, quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND; những đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND; Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, HĐND; đóng góp của cử tri, nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND.



*Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại lễ trao Giải lần thứ 2 năm 2024.*

Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 20/11/2024 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu tiên, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại.

Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 22/11/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48017 - 0904.223.089.

Giải Diên Hồng lần thứ ba năm 2025 có hơn 100 giải thưởng sẽ được trao, trong đó, 1 giải Đặc biệt trị giá 150 triệu đồng; 8 giải A, mỗi giải 95 triệu đồng, 15 giải B, mỗi giải 45 triệu đồng, 20 giải C, mỗi giải 30 triệu đồng, 40 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban tổ chức sẽ trao giải “xuất sắc” cho 20 cơ quan báo chí tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng giải, mỗi giải 10 triệu đồng... Ngoài ra, xét tặng 02 Giải thưởng dành cho các cơ quan báo chí có các tác phẩm gây được ấn tượng tốt theo bình chọn của Hội đồng chấm Giải (nếu có); mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/giai-dien-hong-lan-thu-ba-nhan-tac-pham-den-thang-11-nam-2024>